



Thánh tượng Mẹ Fatima sẽ đến Rome vào tháng 10 để cử hành Năm Thánh

Thanh Quảng sdb - Tin Vatican

Thánh tượng Mẹ Fatima nổi tiếng, được tôn kính trên toàn thế giới, sẽ có hiện diện tại Rome vào ngày 11-12 tháng 10 năm 2025 để cử hành Năm Thánh.

Thánh tượng Đức Mẹ Fatima nguyên bản sẽ được di chuyển từ đền thánh Đức Mẹ ở Bồ Đào Nha về Rome vào tháng 10, nhân dịp Năm Thánh cho Phong trào đạo binh Đức Mẹ, dự kiến diễn ra vào ngày 11-12 tháng 10.

Bức tượng Đức Mẹ nổi tiếng, được biết đến trên toàn thế giới và là biểu tượng của "Niềm hy vọng không làm thất vọng", sẽ hiện diện giữa các tín hữu trong Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô vào Chủ Nhật, ngày 12 tháng 10 năm 2025, lúc 10:30 sáng, làm phong phú thêm những giờ phút cầu nguyện và suy niệm này.

Theo thông cáo do Bộ Truyền giáo Vatican công bố vào thứ năm (27/2/2025), việc vào Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự Thánh lễ kỷ niệm này miễn phí và việc đăng ký tham gia sự kiện Năm Thánh được mở trên trang web của bộ.



Lần viếng thăm thứ tư của bức tượng tại Rome kể từ năm 1984

Đây là lần thứ tư bức tượng rời Fatima đến Rome. Lần đầu tiên là vào năm 1984, trong Năm Thánh Cứu Chuộc Đặc Biệt, vào ngày 25 tháng 3, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã thánh hiến thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Maria. Lần thứ hai trong Đại Năm Thánh 2000 và lần thứ ba là vào tháng 10 năm 2013, trong Năm Đức Tin với Đức Thánh Cha Phanxicô.

"Sự hiện diện của thánh tượng Mẹ Fatima nguyên bản được yêu mến sẽ cho phép mọi người trải nghiệm sự gần gũi của Đức Trinh Nữ Maria", Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Phó Tổng trưởng Thánh bộ Truyền giáo cho biết. "Đây là một trong những biểu tượng Đức Mẹ quan trọng nhất đối với những người Công giáo trên toàn thế giới, những người, như Đức Thánh Cha đã nêu bật trong Tông sắc của Năm Thánh Hy Vọng: Hy vọng không làm thất vọng (*Spes non confundit*), tôn kính Mẹ là 'người mẹ trìu mến nhất, người không bao giờ bỏ rơi con cái mình'.

Tại Fatima, Đức Trinh Nữ đã nói với ba trẻ chăn chiên rằng Mẹ tiếp tục đảm bảo với mỗi người chúng ta: 'Ta sẽ không bao giờ rời xa các con. Trái Tim Vô Nhiễm của Ta sẽ là nơi ẩn náu của các con và là con đường dẫn các con đến với Thiên Chúa.'"

Một người hành hương của hy vọng

Cha Carlos Cabecinhas, Giám đốc Đền thờ Fatima cho hay: "Bức tượng này chỉ rời khỏi Đền thờ Cova da Iria trong những trường hợp đặc biệt và theo yêu cầu của các Giáo hoàng".

"Trong thời gian Năm Thánh, Đức Trinh Nữ Fatima là người nữ mang lại niềm vui Phục sinh, ngay cả trong thời điểm đau thương mà thế giới đang trải qua", ngài nói. "Một lần nữa, 'Người Mẹ mặc áo trắng' sẽ trở thành người hành hương của hy vọng và, tại Rome, Mẹ sẽ ở cùng 'vị giám mục mặc đồ trắng', như các em chăn cừu ở Fatima trìu mến gọi là Đức Thánh Cha."

Tác phẩm điêu khắc này là tác phẩm của nghệ nhân người Bồ Đào Nha tên là José Ferreira Thedim, đã tạc vào năm 1920. Thánh tượng thường được lưu giữ trong Nhà nguyện Hiện ra tại Đền Đức Mẹ Fatima.

Chính tại địa điểm này, từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1917, Đức Trinh Nữ đã hiện ra sáu lần với ba đứa trẻ chăn cừu là Lucia dos Santos, Jacinta Marto và Francisco Marto.



Thánh tượng cao 104 cm và được chạm khắc từ gỗ tuyết tùng Brazil, dựa trên mô tả của ba trẻ. Tượng được đội vương miện long trọng vào ngày 13 tháng 5 năm 1946, và sau đó, vương miện được gắn viên đạn đã bắn vào Đức Gioan Phaolô II trong vụ ám sát ngài tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 13 tháng 5 năm 1981.